
 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
เรื่อง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

                                  สมัยสามญั สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2566  
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   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลาง ชั้น 2 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ 
ดังกล่าวไปแล้ว นั้น 

         เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 33 และข้อ 34 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงขอ
ประกาศรายงานการประชุมสภาดังกล่าว มาให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  25  มกราคม  พ.ศ. ๒๕67 

 
 
                

                               (นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 



รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. 2566  

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

-------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  18  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  12  คน                                                                                                                 
ลาประชุม    0  คน         
ขาดประชุม    0  คน 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายรัชพล  ภูรีรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 รัชพล  ภูรีรักษ์  
2 นางพัชรี  สิงห์สังข์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 พัชรี  สิงห์สังข์  
3 นายพิเชษฐ์  รินเท่ียง รองประธานสภาฯ พิเชษฐ์ รินเที่ยง  
4 นายศักดินา  สารสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 ศักดินา  สารสุข  
5 นายปริญญา  ศรีวิชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 ปริญญา  ศรีวิชัย  
6 นางอำนวย  เอมสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 อำนวย  เอมสุวรรณ์  
7 นางสาวอรอนงค ์ กำบิล สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 7 อรอนงค ์ กำบิล  
8 นายจำรัส  อินธนู สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 จำรัส  อินธนู  
9 นายสมศักดิ์  รีนล้อม สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 สมศักดิ ์ รีนล้อม  

10 นายดิเรก  เทพสาร สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 10 ดิเรก  เทพสาร  
11 นายวิวัฒน์  ชัยสวัสดิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11 วิวัฒน ์ ชัยสวัสดิ์  
12 นายบรรลุ  กมลเทศ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 12 บรรลุ  กมลเทศ  
13 นางสมพร  น้อยเรือน สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 13 สมพร น้อยเรือน  
14 นายบุญมี  สีใจสา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 บุญมี  สีใจสา  
15 นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ ประธานสภาฯ ภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร ์  
16 นางจันทร์หอม  ดีหน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 16 จันทร์หอม ดีหน้อย  
17 นางมธุรส  ธิตาเมือง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 17 มธุรส  ธิตาเมือง  
18 นายพนม  อรขันท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 18 พนม  อรขันธ ์  

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายอลงกรณ์     ดีน้อย นายก อบต.สันกลาง อลงกรณ์  ดีน้อย  
๒ นางสุจินดา       จินะธรรม รอง นายก อบต.สันกลาง สุจินดา  จินะธรรม  
๓ นายศุภกฤต       ขันวงศ์ รอง นายก อบต.สันกลาง ศุภกฤต  ขันวงศ์  
๔ นายอนุพนธ์      รินล้อม เลขานุการนายกฯ อนุพนธ์ รินล้อม  
๕ นายวิรุจน์  สุวรรณทา ปลัด อบต.สันกลาง วิรุจน์ สุวรรณทา  
๖ นายสงกรานต์    แก้วก้อ รองปลัด อบต.สันกลาง สงกรานต์  แก้วก้อ  
๗ นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง  
๘ นายอนุชิต  อินแปง ผู้อำนวยการกองช่าง อนุชิต  อินแปง  



 -๒- 
๙ นางสาวเยาวลักษณ์  มาหล้า   หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เยาวลักษณ์ มาหล้า  

๑๐ นางอัญชลี   ขันตี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อัญชลี  ขันตี  
๑๑ นายอนุชา  เชื้อเมืองพาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อนุชา เชื้อเมืองพาน  
12 นางจินตนา  โปร่งใจ ผู้อำนวยการกองคลัง จินตนา  โปร่งใจ  

 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 
นายวิรุจน์  สุวรรณทา    ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ทำการตรวจสอบ 
เลขานุการสภาฯ รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางที่มาลงชื่อเข้าร่วมประชุม     

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าประจำที่นั่ง และได้กล่าวเชิญ
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จุดธูป 
เทียน บูชา  พระรัตนตรัย พร้อมทั้งแจ้งตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์   ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประธานสภาฯ   ประจำปี พ.ศ.2566 และเมื่อประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ แล้ว 
    จึงได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ตามระเบียบวาระท่ี 1 ดังนี้  

1. ประธานสภาฯ ได้แจ้งการเข้าร่วมงานมุทิตาจิต นางจินตนา  โปร่งใจ ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการกองคลัง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ ร่มใบบุญ  
รีสอร์ท  

2. ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมงาน     
ข้าวใหม่ ปลามัน ประจำปี 2566  

ที่ประชุม 
-รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
-  รายงานการประช ุมสภาฯ สม ัย วิสาม ัญ สม ัยที่  3 ประจำป ี  พ.ศ.2566                             
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 

 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งรายงานการประชุมสภาฯ ครั้ง
ประธานสภาฯ   ที่ผ่านมา เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  

ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว และได้เชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจง 

 
นายวิรุจน์  สุวรรณทา  ในนามเลขานุการสภาฯ ไดแ้จ้งรายละเอียดของรายงานการประชุมสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งหาก

พบว่ามีข้อความใดท่ีจะเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งในที่ประชุมในระเบียบวาระการประชุมนี้  
 
 
 
 
 



 -๓- 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ เมื่อไม่มีผู้ใดทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ขอมติจากท่ีประชุมรับรอง 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาฯ 

  มติที่ประชุม  (อยู่ในที่ประชุม 18 คน) 
เห็นชอบ  15 เสียง 
งดออกเสียง   3 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566   

 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    -ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    ญัตติเพื่อทราบ 
    5.5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดำเนินงานประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566) 
 
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับญัตติท่ี 5.5 รายงานผล 
ประธานสภาฯ   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 สำหรับสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการติดตามแผน
ประเมินผลแผน ในส่วนของสมาชิกสภาฯมีด้วยกันจำนวน 3 ท่าน คือนางมธุรส          
ธิตาเมือง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 นางสมพร  น้อยเรือน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 และ
นายสมศักดิ์ รินล้อม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 สำหรับรายงานฉบับนี้จะเป็นรายงานที่
คณะผู้บริหารต้องเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ตามระเบียบกฎหมายที่ 
เกี ่ยวข้อง และขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู ้เสนอญัตติเป็น
ผู้รายงานให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ  

 
นายอลงกรณ์  ดีน้อย  ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดำเนินงานประจำปี 
นายก อบต.สันกลาง  งบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566) 
    ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ  
 
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้รายงานผลการติดตามและ 
ประธานสภาฯ  ประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เสร็จ

สิ้นแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญนายอนุชา  เชื้อเมืองพาน นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนฯ เป็นผู้อภิปรายเพิ่มเติมในญัตตินี้ 

 
 
 



 -๔- 
 

นายอนุชา  เชื้อเมืองพาน ได้ชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้เพิ่มเติม ในส่วนของผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ที่ได้ดำเนินงานไปแล้วในปีงบประมาณ 2565 
 

นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนายอนุชา เชื้อเมืองพาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้อภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  แล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ในส่วนของสมาชิกสภาฯ  เป็นผู้

อภิปรายเพิ่มเติมในญัตตินี้ 
 

นายสมศักดิ์  รินล้อม ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของรายงานฯ ที่คณะกรรมได้ดำเนินการประชุมไปแล้ว  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ หลังจากท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯ แล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม  
 

สมาชิกสภาฯ ไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอ 
ประธานสภาฯ   มติจากท่ีประชุมสภาฯ  
(อยู่ในที่ประชุม 18 คน)  มติที่ประชุมสภาฯ  

- ที่ประชุมรับทราบ 

    ญัตติเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5  5.2 ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
    เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ  
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอญัตติเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 5.2 ซึ่งเป็นเรื ่องขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 
 

นายอลงกรณ์  ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียด  
นายก อบต.สันกลาง ในญัตตินี้ ขออนุญาตให้นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 

เป็นผู้อภิปราย และชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้แทน  
 
 

นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง ได้ชี้แจงเหตุและความจำเป็นที่ในการขอขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
หัวหน้าสำนักปลัด  งบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ เนื่องจากในวันที่ 1 

มีนาคม 2567 อบต.สันกลาง จะมีข้าราชการย้ายมาใหม่ ในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ซึ ่งยังไม่มีโต๊ะทำงาน ดังนั ้นจึงเป็นที ่มาของการเสนอญัตตินี้ สำหรับ
รายละเอียดในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย มีดังนี้ 
โอนลด  จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน  5,000.00  บาท 
1.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร  เงินเดือน              
(ฝ่ายประจำ)  
-   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงิน  297,900.00 บาท  

     งบประมาณก่อนโอน              จำนวนเงิน  297,900.00 บาท     
     ขออนุมัติโอนลดครั้งนี ้                  จำนวนเงิน   5,000.00 บาท   
     งบประมาณคงเหลือ         จำนวนเงิน  292,900.00 บาท 



 -๕- 
 

เพ่ือนำเงินงบประมาณที่โอนลดในครั้งนี้ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ     
ดังนี้ 

 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
1. โต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล   จำนวนเงิน 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล  จำนวน 1 ตัว รายละเอียด 
ดังนี้ 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร สูงไม่น้อย

กว่า 75 เซนติเมตร (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
หน่วยงานรัฐ)  
   

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง อภิปรายรายละเอียดในญัตตินี้แล้ว 
ประธานสภา   ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามในญัตตินี้ 
 
สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเรื่องใดหรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ   จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ    
เห็นชอบ   16  เสียง 

    งดออกเสียง    2  เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5  5.3 ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
    เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ  
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอญัตติเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 5.3 ซึ่งเป็นเรื ่องขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 
นายอลงกรณ์  ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียด  
นายก อบต.สันกลาง ในญัตตินี้ ขออนุญาตให้นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 

เป็นผู้อภิปราย และชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้แทน  
 
 

นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง ได้ชี้แจงเหตุและความจำเป็นที่ในการขอขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
หัวหน้าสำนักปลัด งบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ สำหรับรายละเอียดในการ

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย มีดังนี้ 
โอนลด  จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน  8,000.00  บาท 
 



 -๖- 
 

1. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
-   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงิน  297,900.00 บาท  

    งบประมาณก่อนโอน               จำนวนเงิน  292,900.00 บาท     
    ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้                    จำนวนเงิน   8,000.00 บาท   
    งบประมาณคงเหลือ          จำนวนเงิน  284,900.00 บาท 

เพื่อนำเงินงบประมาณที่โอนลดในครั้งนี้ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ 
ดังนี้ 

   ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1. ชุดจ่ายไฟ-ควบคุมชุดประชุมระบบอนาล็อค   จำนวนเงิน 8,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดจ่ายไฟ-ควบคุมชุดประชุมระบบอนาล็อค  จำนวน 1 ชุด 

รายละเอียด ดังนี้ 
              - เป็นชุดควบคุมไมโครโฟนประชุมและแหล่งจ่ายไฟ  

 - มีสวิตช์สำหรับเปิด - ปิดพรอ้มสัญญาณไฟแสดงการทำงาน  
 - มีวอลลุ่มควบคุมระดับความดังของเสียงประชุม  
 - มีช่องต่อไมโครโฟนประชุม 3 ช่อง โดยสามารถต่อได้มากถึง 60 ชุด และสามารถ  
ขยายได้ถึง 120 ชุดโดยใช้อุปกรณ์เสริม  
 - มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กต่อเป็นแบบ DIN 8 ขา ความยาว 10 เมตร สำหรับต่อไป
ยังชุดประชุม  
 - สามารถปรับเลือกฟังก์ชั่นการทำงานได้ 3 โหมดการทำงาน ได้แก่  
 1. ปรับเลือกให้จำกัดจำนวนในการใช้งานชุดผู้ร่วมประชุมได้ 1 / 3 / 6 ชุด  
 2. ปรับเลือกให้จำกัดจำนวนในการใช้งานชุดผู้ร่วมประชุมได้ โดยตัวที่เปิดก่อนหน้าจะ 
ปิดเองโดยอัตโนมัติ  
3. ปรับเลือกให้ใช้งานชุดผู้ร่วมประชุมได้อิสระไม่จำกัดจำนวน  
4. ปรับเลือกให้พูดได้เฉพาะประธาน  
- มีช่อง USB/SD card สำหรับบันทึกเสียงสนทนาระหว่างการประชุม  
- มีหน้าจอ LCD สำหรับแสดงการทำงานของระบบ 
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)  

   
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง อภิปรายรายละเอียดในญัตตินี้แล้ว 
ประธานสภา   ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามในญัตตินี้ 
 
สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
 

 

 

 

 



 -๗- 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเรื่องใดหรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ   จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ    
เห็นชอบ   16  เสียง 

    งดออกเสียง    2  เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ  

    
ระเบียบวาระท่ี 5  5.3 ญัตติการพิจารณารับมอบครุภัณฑ์ รถบรรทุกทางการเกษตร (รถอีแต๋น)  
    จำนวน 1 คัน 
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาฯ ได้แจ้งญัตติการพิจารณารับมอบครุภัณฑ์ และได้เชิญนายก อบต. 
ประธานสภาฯ   เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
 
นายอลงกรณ์  ดีน้อย  ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับมอบครุภัณฑ์ รถบรรทุกทางการเกษตร 
นายก อบต.สันกลาง  หรือรถอีแต๋น สำหรับเหตุผลและความจำเป็นเนื่องจากมีผู้ประสงค์ขอมอบรถบรรทุก
    ทางการเกษตร ให้กับอบต.สันกลางไว้ใช้ ซึ่งขณะนี้กระผมได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
    ดำเนินการตรวจสอบสภาพของรถดังกล่าวว่า อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้หรือไม่ 

ทั้งนี้เอกสารรายงานผลการตรวจสอบสภาพรถดังกล่าว กระผมได้เสนอไปพร้อมกับ
ญัตติที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว กระผมขอนำเรียนเพียงเท่านี้และ
ขออนุญาตให้ท่านปลัด อบต.สันกลาง ได้อภิปรายเพิ่มเติม 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร  ประธานสภาฯ ได้เชิญนายวิรุจน์  สุวรรณทา ปลัด อบต.สันกลาง เป็นผู ้อภิปราย
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมในญัตตินี้ 
 
นายวิรุจน์  สุวรรณทา ได้อภิปรายเพิ่มเติมถึงคุณลักษณะ ของรถบรรทุกทางการเกษตร  และได้ชี้แจงถึงข้อ  
ปลัดอบต.สันกลาง    กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเนื่องจากรถบรรทุกทางการเกษตรที่

อบต.สันกลาง ได้รับมอบจากนางศรีพรรณ จันต๊ะ อยู่บ้านเลขที่ 52 หมู่ 11 บ้านป่า
เปา ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ทำหนังสือประสงค์ขอมอบ
รถบรรทุกทางการเกษตร (รถอีแต๋น) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เพ่ือ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทางราชการ เป็นครุภัณฑ์ ซึ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการ
รับโอนครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จึงจะสามารถนำมา
เป็นครุภัณฑ์ของอบต.ได้ สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกระผมได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว หากท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อสงสัยที่จะ
สอบถามก็สามารถสอบถามมาได้ 
    

 นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนายวิรุจน์  สุวรรณทา ปลัด อบต.สันกลาง ได้อภิปรายรายละเอียดในญัตตินี้ 
ประธานสภา   แล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามในญัตตินี้ 
                       
 
 



 -๘- 
 
สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเรื่องใดหรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ   จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ    
เห็นชอบ   16  เสียง 

    งดออกเสียง    2  เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการ   
 
ระเบียบวาระท่ี 5  5.5 เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
    เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2567 

- วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ 
- วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตต ิ
- วาระท่ีสาม ขั้นลงมติ 

 
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายวิรุจน์  สุวรรณทา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นผู้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ   ในรายละเอียดในญัตตินี้ 
 
นายวิรุจน์  สุวรรณทา  ได้นำเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและความเป็นมา 
ปลัด อบต.สันกลาง ของการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติฉบับนี ้ เนื ่องจาก อบต.สันกลาง ยังไม่ได้จัดทำ

ข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับการควบคุมตลาด ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน
และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ไดป้รึกษาหารือกับท่ีประชุมสภาฯ โดยขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาสามวาระรวด  
ประธานสภาฯ ซึ่งจะเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ   

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมแปร
ญัตติ และได้ขอให้ที่ประชุมเป็นผู้เสนอ  

 
นายอลงกรณ์  ดีน้อย ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาสามวาระรวด 
นายก อบต.สันกลาง  
 
สมาชิกสภาฯ    ไม่มีผู้ใดอภิปราย และไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 



 -๙- 
 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติม ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจาก 
ประธานสภาฯ   ที่ประชุมสภาฯ  

มติที่ประชุมสภาฯ (อยู่ในที่ประชุม 18 คน) 
    เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง  

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2567 (สามวาระรวด) 

 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติให้พิจารณาข้อบัญญัติฯ สามวาระรวดแล้ว ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ   ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอญัตติเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

ในวาระท่ีหนึ่ง  
- วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ 
 

นายอลงกรณ์ ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียด  
นายก อบต.สันกลาง ในญัตตินี้ จะเป็นเรื่องขอความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2567 กระผมขอนำเรียนถึงหลักการและเหตุผลในการ

เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ดังนี้  
                                          หลักการ 

       ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ว่าด้วยการควบคุมตลาด   
                                          เหตุผล 

      โดยที่การดำเนินกิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกำหนด
ลักษณะของตลาด สุขลักษณะในการดำเนินกิจการตลาด สุขลักษณะสำหรับผู้ขายของ
และผู้ช่วยขายของในตลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการตลาด และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการตลาด จึงตราข้อบัญญัตินี้     

  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)  
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ ประธานสภาฯ ได้เชิญนายวิรุจน์ สุวรรณทา ตำแหน่ง ปลัด อบต.สันกลาง 
ประธานสภาฯ เป็นผู้อภิปรายเพ่ิมเติม  
 

นายวิรุจน์  สุวรรณทา ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของข้อบัญญัติฯ เกี่ยวกับการควบคุมตลาด ซึ่งอบต.สันกลาง 
ปลัด อบต.สันกลาง ยังไม่เคยมีข้อบัญญัติฯ ประเภทนี ้มาก่อน ดังนั ้น จึงมีความจำเป็นที ่จะต้องตรา

ข้อบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการและถูกต้องตามระเบียบหรือกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  

 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้สอบถามที่ประชุมสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดจะซักถามถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ   หรือไม่  
 

สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 



 -๑๐- 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอ 
ประธานสภาฯ   มติจากท่ีประชุมสภาฯ  

มติที่ประชุมสภาฯ (อยู่ในที่ประชุม 18 คน) 
    เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบวาระที่หนี่ง รับหลักการ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2567 

 

นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์             ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง  
ประธานสภาฯ การควบคุมตลาด พ.ศ.2567  วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ ซึ่งตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง

นั้น การแปรญัตติในวาระที่สองนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมแปรญัตติ และได้เชิญ       
สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอขอแปรญัตติ 

 
สมาชิกสภาฯ ไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ  
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอ 
ประธานสภาฯ   มติจากท่ีประชุมสภาฯ  

มติที่ประชุมสภาฯ (อยู่ในที่ประชุม 18 คน) 
    เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติให้คงร่างเดิม 
 
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์             ต่อไปจะเป็นการการพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
ประธานสภาฯ เรื่อง  การควบคุมตลาด พ.ศ.2567 วาระท่ีสาม ขั้นลงมติ  ซึ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นั้น ในวาระที่สามนี้ จะไม่มีการเสนอความคิดเห็นใดๆ หรืออภิปรายเรื่องใด เพิ่มเติม
แล้ว กระผมขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอขึ้นระเบียบวาระต่อไป 
มติที่ประชุมสภาฯ (อยู่ในที่ประชุม 18 คน)  

    เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 
 สรุป  ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2567 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  

- ไม่มี 

 
 
 



 -๑๑- 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  และเมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใด  เสนอเรื่องใด หรือสอบถามรายละเอียด เรื่องใดแล้ว           
ประธานสภาฯ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  จึงได้กล่าวปิดประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที ่ 27 
ธันวาคม พุทธศักราช 2566 ณ บัดนี้  
 

- เลิกประชุมเวลา  16.45 น. 
  
 

  
  

           
               (ลงชื่อ)..................................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นายวิรุจน์  สุวรรณทา) 
                              เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
  
 
 

  (ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๒- 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที ่27 ธันวาคม ๒๕๖6 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบฯ 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่  15  มกราคม  2567  เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 
 นายบุญมี สีใจสา) 

 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
         (นายบรรลุ  กมลเทศ) 

 
  

(ลงชื่อ)              กรรมการและเลขานุการ 
        (นางสมพร น้อยเรือน) 

 
      สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        

สันกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566  เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2566 แล้ว ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567  เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2567 
                                                                                                             
 

(ลงชื่อ)      
           (นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
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